

Số: 176/TTTr- BVDL

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc đăng ký mua thiết bị Quang trị liệu Bệnh viện Da liễu tỉnh Thừa Thiên Huế

Kính gửi :

- Sở Y tế
- Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành.

Bệnh viện Da liễu tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo nội dung cần mua thiết bị Quang trị liệu:

Thông kê số liệu khám chữa bệnh tại bệnh viện Da liễu, các bệnh viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc, vảy nến, bệnh lý tế bào sắc tố, rụng tóc, bệnh tế bào mastocyte, lichen phẳng ... ngày càng tăng dần, là các bệnh nằm trong 10 nhóm bệnh thường gặp chung tại các bệnh viện trên toàn tỉnh trong chẩn đoán chuyên tuyến đến bệnh viện Da liễu tỉnh. Đây là các bệnh gây nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống người bệnh và gia đình bệnh nhân. Nhóm bệnh này có phác đồ điều trị nghiêm ngặt, rất khó khăn trong lâm sàng để điều chỉnh hoặc duy trì sử dụng thuốc. Đồng thời đa số phải thuốc sử dụng thuốc lâu dài, rất ảnh hưởng đến các chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Ngày nay với sự hỗ trợ về Quang trị liệu, đặc biệt các tia UVB, UVA đã đem đến một ứng dụng rất hiệu quả trong điều trị các bệnh lý này. Tại các BV Da liễu Hà Nội, Hồ Chí Minh, hệ thống Quang trị liệu sử dụng phổ biến nhất là tử ngoại UVB dải hẹp (Narrow Band UVB - NBUVB), có bước sóng $313 \pm 3\text{nm}$ chiếu toàn thân trong điều trị một số bệnh da, người bệnh được giảm sử dụng các loại thuốc uống, hiệu quả đáp ứng rất cao. Đồng thời, dịch vụ kỹ thuật sử dụng hệ thống Quang trị liệu này đã được Bộ Y tế xây dựng quy trình và phân tuyến thực hiện tại tuyến tỉnh (STT 41- Mục V: Da liễu - Điều trị các bệnh lý của da bằng UVB toàn thân – tuyến tỉnh – Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 Về việc quy định chi tiết Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật). Đặc biệt Bộ Y tế cũng đã ban hành Quy trình điều trị bệnh Da bằng UVB dải hẹp toàn thân, quy trình điều trị bệnh da bằng PUVA toàn thân theo Quyết định số 4790/QĐ-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, trong đó về mặt năng lực chuyên môn đơn vị Bệnh viện Da liễu đáp ứng đủ điều kiện.

Đồng thời, thiết bị Quang trị liệu là thiết bị chuyên dùng thuộc ngành Y tế có trong Quyết định số 18/QĐ-SYT ngày 08/1/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế (STT 253-Khỏi điều trị).

Hiện nay đơn vị là cơ sở khám chữa bệnh chuyên ngành Da liễu, có cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động với quy mô 50 giường bệnh, có các trang thiết bị Y tế và phương tiện Cận lâm sàng để điều trị và theo dõi chức năng các bộ phận trong cơ thể khi sử dụng Quang trị liệu theo hướng dẫn từ Bộ Y tế. Đặc biệt về nhân lực, ngoài 6 Bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Da liễu được đào tạo từ Hà Nội, Huế, Hồ Chí Minh, đơn vị còn có Tiến sĩ bác sĩ Da liễu được đào tạo từ nước ngoài. Đồng thời, hiện nay đơn vị đang thực hiện trao đổi chuyên môn với Bộ môn Da liễu trường Đại Học Y dược Huế. Đặc biệt, Bệnh viện Da liễu TW Hà Nội đã có kế hoạch chuyển giao các kỹ thuật trong năm 2024 trong đó có kỹ thuật điều trị Quang trị liệu. Xét các điều kiện trên thì bệnh viện Da liễu tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo về nhân lực, trang thiết bị Y tế để điều trị và theo dõi sau điều trị (chưa tính thiết bị Quang trị liệu), nhu cầu điều trị, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị từ Bộ Y tế và chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến trên để thực hiện lĩnh vực Quang trị liệu. Ước tính lượt bệnh nhân có chỉ định Quang trị liệu điều trị tại đơn vị rất lớn, trên 2.000 lượt /năm. Nếu đơn vị có hệ thống Quang trị liệu, sẽ là thế mạnh chuyên ngành Da liễu tại miền Trung, góp phần nâng cao kỹ thuật chuyên sâu lĩnh vực Y tế theo định hướng của tỉnh, cũng như đem đến nhiều thuận lợi cho cộng đồng.

Nhu cầu cần mua là:

- Thiết bị Quang trị liệu (Cấu hình, thông số kỹ thuật đính kèm)
- Nguồn kinh phí dự kiến 1.300.000.000 đồng (Một tỉ ba trăm triệu đồng)

Hồ sơ đăng ký mua Thiết bị Quang trị liệu bao gồm :

- Tờ trình về việc đăng ký mua Thiết bị Quang trị liệu.
- Danh mục, cấu hình, thông số kỹ thuật của trang thiết bị dự kiến mua sắm
- Văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt nguồn kinh phí sử dụng mua sắm trang thiết bị y tế
- Biên bản họp Hội đồng khoa học kỹ thuật của đơn vị.

Bệnh viện Da liễu tỉnh Thừa Thiên Huế kính gửi tờ trình và Hồ sơ đăng ký mua Thiết bị Quang trị liệu, kính gửi Sở Y tế, Hội đồng khoa học kỹ thuật Sở Y tế để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHCTC, KHTH &CDT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đắc Hanh

